



ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีวินัยในการทำงาน บริหารอย่างมีคุณภาพ

ข่าว สร.กสย. 10/2555

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ / วันกรรมกรสากล สร.กสย. เเท่ำนั้นหรือที่ร่วมงาน...



สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สร.กสย.) ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2555 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 การจัดงานในปีนี้อัดแน่น ณ บริเวณท้องสนามหลวงโดยมีฯพณฯท่านยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2555 ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานให้การต้อนรับ



กิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2555 เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามีการประกอบพิธีทางศาสนาโดยมี นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า มีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555 ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน องค์กรแรงงาน ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน ร่วมในพิธีและในเวลา 9.30 น. ได้มีการเคลื่อนริ้วขบวนไปยังท้องสนามหลวงนำโดยวงโยธวาทิตกองดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ริ้วขบวนของกระทรวงแรงงาน ขบวนช่างศึกเทิดพระเกียรติ และขบวนของลูกจ้าง เคลื่อนจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปตามถนนราชดำเนิน เข้าสู่ท้องสนามหลวงและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ตอบปัญหาชิงรางวัล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2555 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน

วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันประวัติศาสตร์ของกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานที่สำคัญยิ่งกรรมกรรุ่นหลังจำเป็นต้องศึกษาจุดกำเนิดความเป็นมาให้เข้าใจถ่องแท้

สร.กสย. ขอนำเอาบทความประวัติวันแรงงานแห่งชาติ โดยสังเขปที่ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ใช้เผยแพร่ในวันดังกล่าว มานำเสนอให้สมาชิก สร.กสย. พนักงานสกย. ได้ศึกษาถึงจุดกำเนิดความเป็นมาของวันที่ 1 พ.ค. ให้เข้าใจถ่องแท้ถึงอุดมการณ์ การต่อสู้ การเสียสละ ความสูญเสียของบรรพชนกรรมกร เพื่อให้เกิดการร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ / วันกรรมกรสากล **ด้วยจิตสำนึก...**

ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 วิธีการผลิตแบบทุนนิยม ทำให้ชีวิตชาวนาถล่มละลาย หันเหชีวิตอพยพเข้าสู่เมืองเป็นกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรม หลายช่วงเวลาการขยายตัวของทุนอุตสาหกรรม กรรมกรถูกขูดรีดแรงงานอย่างหนัก ค่าจ้างถูกกดขี่ให้ต่ำ ทำงานเยี่ยงทาสวันละ 16 - 18 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด สถานการณ์การทำงานเลวร้าย... ทำให้เกิดกระแสการต่อสู้ ไม่ยอมจำนนของกรรมกร มีการก่อตัวขึ้นเป็นระยะมีทั้งการนัดหยุดงานและการทำลายเครื่องจักรโดยระหว่างปี 2425-2429 มีการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เพื่อให้มีการลดชั่วโมงการทำงานลง

1 พฤษภาคม 2429 กรรมกรที่อเมริกาได้นัดหยุดงาน และออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ 8 ชั่วโมง ให้คนงานได้มีเวลาพักผ่อน 8 ชั่วโมงและศึกษาหาความรู้ 8 ชั่วโมง หรือที่เรียกกันว่า **“ระบบสามแปด”** แต่ได้รับการตอบโต้จากนายทุนกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือชนชั้นปกครองเข้าปราบปราม เพื่อยับยั้งการเดินขบวน การปะทะที่โหดเหี้ยมที่สุดอยู่ที่เมืองชิคาโก ซึ่งตำรวจได้ใช้ปืนกราดยิงเข้าไปใส่คนงาน ทำให้มีคนงานเสียชีวิตนับสิบ บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก คนงานหลายร้อยถูกจับกุมและหลายคนถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกรแขวนคอ จากการปราบปรามอย่างหนักกลับทำให้เกิดการรวมตัวของกรรมกรที่เข้มแข็งและทรงพลัง **ประกาศที่จะยืนหยัดต่อสู้โดยมีมติให้เตรียมการเดินขบวนทั่วประเทศอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2433**

ในปี 2432 กรรมกรจากประเทศต่างๆ ได้มีการเคลื่อนไหวให้มีการจัดประชุมสมัชชานักสังคมนิยมขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2432 ที่ประชุมของสภาสังคมนิยมระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีสได้มีมติให้วันที่ 1 พฤษภาคม 2433 เป็นวันเดินขบวนประจำปีของกรรมกรทั่วโลก เพื่อเรียกร้องให้ลดชั่วโมงการทำงานลง คัดค้านแรงงานเด็กและสตรี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งหมายถึงที่พัก น้ำดื่มที่สะอาด และสวัสดิการอื่นๆ ต้องจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม และให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดแต่คนงานต้องได้รับค่าจ้างตามปกติ ซึ่งได้รับการขานรับและจัดเดินขบวนจากขบวนของกรรมกรต่างๆทั่วโลก จนกระทั่งบรรลุนขอเรียกร้องและได้รับสิทธิในระบบสามแปด และเป็นบุญการแก่กรรมกรรุ่นหลังทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า **“กรรมกรทั้งผอง คือ พี่น้องกัน”** จึงถือได้ว่าวันที่ 1 พฤษภาคม 2433 เป็นวันกรรมกรสากลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และกรรมกรทั่วโลกจึงถือวันดังกล่าวเป็น วันกรรมกรสากล และจัดให้มีการเดินขบวน เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมที่หาญกล้าของบรรพบุรุษแห่งชนชั้นกรรมาชีพ

ประเทศไทย วิวัฒนาการของชนชั้นกรรมาชีพเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการก่อกำเนิดของชนชั้นกรรมาชีพในอเมริกา ยุโรป และประเทศอื่นๆ สังคมบุพกาลของสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม เมื่อประเทศไทยจำเป็นต้องเปิดประเทศภายใต้สนธิสัญญาเบาว์ริงในปีพ.ศ. 2398 ยุคสังคมแห่งเกษตรกรรมต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมนับแต่นั้นเป็นต้น

อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทุนข้ามชาติเริ่มเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ชาวไร่ชาวนาต้องทิ้งที่ดินทำกินอพยพเข้าสู่เมืองมารับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม การกดขี่ การขูดรีดแรงงานจากนายทุนเป็นไปในลักษณะรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กรรมกรไทยได้รวมการจัดตั้งองค์กรเพื่อต่อสู้ให้หลุดพ้น การต่อสู้เป็นไปอย่างเข้มข้น ดุเดือดนับตั้งแต่ปี 2401 เป็นต้นมา การเคลื่อนไหวในยุคนี้มีความเสี่ยงอยู่มาก เพราะเป็นยุคเผด็จการ มีผู้นำถูกฆ่า ถูกจับกุมเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ทำให้เกิดการเกรงกลัวของกรรมกร แต่อย่างไรก็ตามการจัดงานวันกรรมกรสากลครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2488 ที่วังสราญรมย์ ติดต่อกันมา 3 ปี โดยเฉพาะในปี 2490 มีกรรมกรเข้าร่วมประมาณ 1 แสนคน เป็นการจัดงานที่มาจากจิตสำนึกของกรรมกร โดยกรรมกร และเพื่อกรรมกรอย่างแท้จริง

จากการเคลื่อนไหวต่อสู้ที่เข้มข้นของพลังชนชั้นกรรมาชีพทำให้เป็นที่หวั่นเกรงของชนชั้นปกครองและชนชั้นนายทุน พวกเขาจึงหาวิธีการต่างๆที่จะทำลายขบวนการกรรมกรตลอดระยะเวลา การจับกุมปราบปรามเช่นฆ่าเป็นข้อสรุปของพวกเขาว่าไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการต่อสู้ของกรรมกรได้ ยิ่งปราบยิ่งฆ่าเท่าไรก็ยิ่งทำให้กรรมกรรวมตัวกันลุกขึ้นสู้มากขึ้น พวกเขาปรับยุทธศาสตร์ในการทำลายกรรมกร “แบ่งแยกและปรองดอง” ติให้แตกแยกแล้วทำลายด้วยกระบวนการเข้าแทรกแซงในหมู่กรรมกรเอง โดยใช้บุคคลและจัดตั้งองค์กรซ้อนขึ้นมา เพื่อทำลายขบวนการกรรมกรที่ก้าวหน้าในวันกรรมกรสากล ก็เช่นเดียวกันได้ถูกห้ามจัดงานภายหลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 รัฐบาลอนุญาตให้มีการจัดงานอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2499 **แต่รัฐบาลบังคับให้เปลี่ยนชื่อจากวันกรรมกรสากล เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ”** ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพื่อตัดตอนประวัติศาสตร์ไม่ให้กรรมกรรุ่นหลังเชื่อมต่อกับทางสากล



ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย.

14 พฤษภาคม 2555